

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 มีนาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันทารวจโท ทักษิณชวินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ฉบับที่)5) พ.... .ศ.

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการใช้ข้อมูลภาครัฐ โดยผ่านศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์)Government Contact Center)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (.. ฉบับที่)พร่างพระราชบัญญัติประกันศ. และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถศ.พ (.. ฉบับที่) วินาศภัยรวมศ.พ (.. ฉบับที่)3 ฉบับ

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศ.พ (..ฉบับที่)

เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่)1/2547)

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการจำหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว

เรื่อง ผลการดำเนินงานเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนก

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ บริเวณสี่แยกถนนมิตรภาพตัดกับถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน)ศ.พ (.. ฉบับที่)

ราชการคณะพยาบาลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาในคณะเภสัช
(ศาสตร์)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก กำหนดให้ผู้ได้รับ)ศ.พ (. . ฉบับที่)
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางหลายฉบับในหลายเส้นทางสามารถ
ที่ใช้ในการประกอบการขนส่งในเส้นทางหนึ่งไปใช้ทำการขนส่งอีกเส้นทางหนึ่ง
ในลักษณะหมุนเวียนเป็นการชั่วคราวได้(

เรื่อง มาตรการดูแลราคาสินค้าอุปโภคหลังการปรับเงินเดือนข้าราชการ

เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.... .ศ.

เรื่อง แผนงบประมาณการวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศ ปีงบประมาณ พ .ศ.2548

เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ธุรกิจเอกชนจ้างงานนักเรียน นักศึกษา นอกเวลา
เรียน

เรื่อง รายงานผลการตรึงราคาน้ำมันตามนโยบายของรัฐบาล

เรื่อง การตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคเพื่อการแก้ไข
บรรเทาปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างระบบการวิจัยของประเทศ

เรื่อง อนุมัติงบประมาณปี 2547 งบกลาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
)Government Contact Center : GCC) ครั้งที่ 2/2547

เรื่อง งบประมาณการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ
เดือนกุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ครั้งที่ 1/2547

เรื่อง โครงการคอมพิวเตอร์ ICT เพื่อน้องเล็ก

เรื่อง มาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐราชการ

เรื่อง การกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุง
ค่าตอบแทนของข้าราชการ

เรื่อง โครงการและงบประมาณลงทุนประจำปี 2547 เพิ่มเติม สำหรับโครงการจัดหา
รถโดยสารทุกตู้สินค้าจำนวน 112 คัน และรถจักร 7 คัน

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจจับความเร็ว
โดยวิธีพิเศษ

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้สถานะตามกฎหมายแก่
คนญวนอพยพ

เรื่อง รายงานผลการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างทางรถไฟ
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย (ลาว.สปป) ท่านาแล้ง -

เรื่อง คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติลาวขอสนับสนุนด้านการเงิน

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-
ประจำปี (ฟูลไบรท์) อเมริกัน2547

เรื่อง โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคคล)PISCES)

เรื่อง แต่งตั้ง

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงยุติธรรม

ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 สำนักงาน ก.พ.

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.

....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้ตั้งรองประธานหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า ในการบริหารงานบุคคลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 มาตรา 23 ที่ผ่านมาพบว่าเมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือว่างลง และยังมีได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ มักมีข้อจำกัดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ทำการแทน หรือผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการบริหารงานบุคคลของ อ.ต.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 โดยเพิ่มเติมบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้ทำการแทน หรือผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลงและยังมีได้แต่งตั้งผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ รองผู้อำนวยการ พนักงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมเป็นผู้ทำการแทนหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ

**2. เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการใช้
ข้อมูลภาครัฐ โดยผ่านศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์ (Government
Contact Center)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการใช้ข้อมูลภาครัฐ โดยผ่านศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์ (Government Contact Center) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้สั่งการให้สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการใช้ข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์ (Government Contact Center) ขึ้น โดยสอบถามประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีประชาชนถูกเลือกเป็นตัวอย่าง 5,800 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2546 และได้จัดทำสรุปผลการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

การใช้ข้อมูลภาครัฐ มีประชาชนร้อยละ 43.2 ระบุว่าเคยใช้บริการขอข้อมูล และระบุว่ามีความพึงพอใจ ในการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับมาก ร้อยละ 11.2 ปานกลาง ร้อยละ 25.0 น้อย ร้อยละ 5.6 และไม่มีความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ 1.4

ความต้องการใช้บริการสอบถามโทรศัพท์ ผ่านเลขหมาย 1111 ประชาชนโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.0 ระบุว่าต้องการ มีเพียงร้อยละ 14.0 ระบุว่าไม่ต้องการใช้ โดยได้ให้เหตุผล คือ ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ ร้อยละ)9.5) ในหมู่บ้านยังไม่ได้ติดตั้งโทรศัพท์ ร้อยละ)1.2) ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานของรัฐจะให้ความช่วยเหลือได้ ร้อยละ)0.6)

บริการที่ประชาชนต้องการให้มีในศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์มากที่สุด คือ บริการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้อยละ)84.1) รองลงมา บริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ)54.9) บริการสอบถาม ให้คำปรึกษาแนะนำ/ ร้อยละ)45.2) บริการสอบถามชำระค่าบริการ ร้อยละ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ/43.7) บริการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ร้อยละ)26.2) บริการสอบถามเส้นทาง/ ร้อยละ) สภาพการจราจร16.0)

ข้อมูลการบริการสาธารณะที่ประชาชนต้องการสอบถามมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงพยาบาล ร้อยละ)93.5) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องทุกข์ให้คำปรึกษาทาง/ ร้อยละ) โทรศัพท์93.0) เหตุด่วน เหตุร้าย จุกจิกต่าง ๆ ร้อยละ)92.8) โทรศัพท์ ร้อยละ)90.0) สถานีตำรวจ ร้อยละ)89.1)

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่ประชาชนต้องการสอบถามมากที่สุด/ 5 อันดับแรก คือ การรับสมัครงาน ร้อยละ)85.6) การให้คำแนะนำ/ ปรึกษา/ ร้อยละ)84.7) สถานที่ตั้ง ร้อยละ)77.7) ภารกิจหน้าที่ ร้อยละ)67.0) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ)66.6)

ข้อมูลสถิติ สารสนเทศของกระทรวงต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องการสอบถามมากที่สุด/5 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 86.3) กระทรวงแรงงาน ร้อยละ)

81.4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ)80.0) กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ)
78.5) กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ)72.4)

ข้อมูลสถิติอื่น ๆ ที่ประชาชนต้องการสอบถามมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สุขภาพ
ร้อยละ)56.9) แรงงาน ร้อยละ)53.8) สวัสดิการสังคม ร้อยละ)42.9) การศึกษา
การอบรม ศาสนา ร้อยละ)38.4) การเกษตร ป่าไม้ และการประมง ร้อยละ)
34.3)

ข้อเสนอแนะ มีประชาชนที่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 25.9 โดยให้ข้อเสนอแนะ คือ
ควรมีข้อมูลในทุกด้านที่ประชาชนต้องการและเชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์ รับแจ้ง
เหตุหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง ไม่ควรเสีย
ค่าบริการ ควรประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ควรติดตั้งโทรศัพท์ในหมู่บ้านที่ยังไม่มี เป็น
ต้น

3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่าง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวม 3 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่าง
พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ทั้ง 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และ
ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

แก้ไขบทนิยามคำว่า ให้มีความชัดเจนขึ้น และเพิ่มเติมบท "ตัวแทนประกันชีวิต"
"เจ้าหนี้ประกันชีวิต" นิยามคำว่า

ปรับปรุงสัดส่วนการถือหุ้นและการเป็นกรรมการของผู้มีสัญชาติไทย และกำหนดให้
ข้อบังคับของบริษัท ต้องไม่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

กำหนดให้ทุกบริษัทเป็นสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การเพิ่มประเภท และสัดส่วน
ของทรัพย์สินที่จะจัดสรรไว้เป็นเงินสำรองและการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเภท และสัดส่วนของทรัพย์สินแต่ละอย่างที่บริษัทต้องวางไว้ กับนายทะเบียน

เพิ่มอำนาจนายทะเบียนในการประกาศกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้เมื่อเห็นสมควร หรือยกเลิกอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วได้

เพิ่มข้อยกเว้นในข้อห้ามการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท หากเป็นการแต่งตั้งโดยนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีให้ไปดำเนินงานในบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิตโดยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติและกำหนดให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่แทน

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

แก้ไขบทนิยามคำว่า ให้มีความชัดเจนขึ้น และเพิ่มเติมบท "ตัวแทนประกันวินาศภัย" "เจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย" นิยามคำว่า

ปรับปรุงสัดส่วนการถือหุ้นและการเป็นกรรมการของผู้มีสัญชาติไทย และกำหนดให้ข้อบังคับของบริษัท ต้องไม่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

กำหนดให้ทุกบริษัทเป็นสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัย

แก้ไขข้อห้ามในการเป็นผู้รับประกันภัย

เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีในการเพิ่มประเภท และสัดส่วนของทรัพย์สินที่จะจัดสรรไว้เป็นเงินสำรอง

เพิ่มอำนาจนายทะเบียนในการประกาศกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้เมื่อเห็นสมควร หรือยกเลิกอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วได้

เพิ่มข้อยกเว้นในข้อห้ามการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท หากเป็นการแต่งตั้งโดยนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีให้ไปดำเนินงานในบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันวินาศภัย โดยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติและกำหนดให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่แทน

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

แก้ไขบทนิยามคำว่า ให้ครอบคลุมยานพาหนะทุกชนิดที่วิ่งอยู่บนท้องถนน "รถ"

แก้ไขบทนิยามคำว่า เพื่อให้ผู้ประสบภัยใด "ค่าเสียหายเบื้องต้น" ได้รับความคุ้มครองมากขึ้น

กำหนดให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตรวจสอบการมีการประกันความเสียหาย ก่อนรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีด้วย

กำหนดให้ผู้ประสบภัยสามารถใช้สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้

กำหนดโทษปรับ กรณีเจ้าของรถไม่ติดเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันภัยไว้ที่รถ บริษัทไม่แจ้งการบอกเลิกการประกันภัยรถต่อนายทะเบียนและเจ้าของรถไม่ส่งคืนเครื่องหมาย หรือทำให้เครื่องหมายใช้ไม่ได้

กำหนดบทเฉพาะกาลให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้น หรือค่าสินไหมทดแทนที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงมีอยู่ต่อไป

4. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักนายกรัฐมนตรีรายงาน ว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อ 15 ทวิ เพื่อให้สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การแสดงธงชาติกับอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย และร่างกายที่กระทำโดยเอกชนด้วย โดยให้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้ยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามหลักการของคณะกรรมการฯ ขึ้น และคณะกรรมการดังกล่าวได้เห็นชอบด้วย และได้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุกหีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์ สินค้าใด ๆ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกายหรือสิ่งอื่นใด ที่มีได้มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทย หรือชาติไทย ให้ทำได้โดยสมควรในกรณีดังต่อไปนี้

เป็นการแสดงธงชาติที่กระทำโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

เป็นการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์

เป็นการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชนในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 2

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด เป็น "สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ กระทรวงและบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

6. เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น (ครั้งที่ 1/2547)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (กนภ.) ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 มกราคม 2547 และให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีต่อไป รวม 2 เรื่อง ดังนี้

1. การปรับบทบาทและภารกิจของ กนภ.

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ กนภ. โดยเน้นการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนระยะยาว ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาในระยะสั้นหรือเป็นปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า และคณะกรรมการ กนภ. มีบทบาทและภารกิจในการกำหนดนโยบายขั้นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาความยากจน กำหนด

นโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะยาว และสร้างองค์ความรู้และการติดตามประเมินผล รวมทั้งเห็นชอบในการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการของ กนภ. โดยให้ยุบองค์กรหรือกลไกปฏิบัติในระดับพื้นที่ของ กนภ. คือ กพจ. กพอ. และ คปต. และคงไว้ของกลไกการบริหารจัดการในส่วนกลาง คือ คณะอนุกรรมการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (กจภ.) คณะอนุกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจังหวัด (อพจ.) และคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และเอาชนะความยากจน พร้อมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่และการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการของคณะกรรมการ กนภ. ต่อไป

2. เกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย ที่ประชุมมีมติดังนี้

2.1 เห็นชอบขอบเขต/นิยาม และตัวชี้วัดของเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย ประกอบด้วย

หลักคิด 1 ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยเกณฑ์พื้นฐาน 3 เกณฑ์ ได้แก่ 1) ทุกคนได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า 12 ปี และมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ และวิชาชีพที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 2) ทุกคนได้รับการประกันสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 3) ผู้มีอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้เพียงพอในการยังชีพ ได้รับหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต

หลักคิด 2 ความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ประกอบด้วยเกณฑ์พื้นฐาน 5 เกณฑ์ ได้แก่ 4) ทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 5) ทุกคนมีความมั่นคงในที่พำนัก 6) ทุกคนมีน้ำสะอาดเพื่อดื่มอย่างน้อย 5 ลิตรวัน และ/คน/มีน้ำใช้อย่างน้อย 45 ลิตร วัน/คน/7) ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 8) ทุกคนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

หลักคิด 3 ความมั่นคงในชีวิต ประกอบด้วยเกณฑ์พื้นฐาน 2 เกณฑ์ คือ 9) ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ 10) ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและปลอดภัยจากยาเสพติด

ทั้งนี้ ให้นำความเห็นของที่ประชุม กนภ. รวม 10 ประการ ไปประกอบการพิจารณาปรับตัวชี้วัดให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย

2.2 เห็นชอบกลไกการดำเนินงานและหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบตามเกณฑ์พื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการศึกษา หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ 2) ด้านสาธารณสุข หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข 3) ด้านหลักประกันความมั่นคง หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4) ด้านความจำเป็นพื้นฐาน หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) ด้านทรัพยากร และแหล่งทุน หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเกณฑ์พื้นฐานต้องร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเกณฑ์ พื้นฐานที่รับผิดชอบ โดยกำหนดบทบาทภารกิจที่ส่วนกลางต้องดำเนินการ ภารกิจที่ต้อง สนับสนุนองค์ประกอบรองส่วนท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลการบรรลุตามเกณฑ์ พื้นฐานทุกปี

7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการจำหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินโครงการจำหน่าย สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการ จัดพิมพ์สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ออกจำหน่ายตั้งแต่งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2546 จนถึงงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 รวม 7 งวด มียอดกำไรสุทธิรวม 2,047,599,988 บาท

การออกสลากในแต่ละงวดที่ผ่านมา มีผู้ถูกรางวัลคิดเป็นอัตราร้อยละ 50 - 66 ของยอด จำหน่ายสลาก ซึ่งถือเป็นอัตราปกติ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ร้อยละ 20 ประกอบด้วยส่วนลดของตัวแทนจำหน่ายร้อยละ 12 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ร้อยละ 7.5 และค่าภาษีการพนันร้อยละ 0.5

8. เรื่อง ผลการดำเนินงานเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องการแพร่ ระบาดของโรคไข้หวัดนก สรุปได้ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักและให้ ความสำคัญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยได้ขอความร่วมมือจาก สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดส่ง บุคลากรที่มีความรู้ไปประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่โดยเร่งด่วน รวมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมจัด กิจกรรมรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคในชุมชนภายในสถาบันและชุมชนต่าง ๆ ซึ่ง สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความร่วมมือด้วยดี จากการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมดำเนินงาน จำนวน 16 สถาบัน กิจกรรมที่ดำเนินการ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกการประสานงานและจัดส่งบุคลากรเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ การรณรงค์ให้ความรู้ผ่านทางเอกสาร แผ่นพับ และลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคไข้หวัดนก การบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยรวมทั้งการปฏิบัติให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกได้อย่างถูกต้อง

9. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกถนนมิตรภาพ ตัดกับถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกถนนมิตรภาพตัดกับถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ สำหรับงบประมาณดำเนินการให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายงานว่า โดยที่เขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะพื้นที่ลาดชันไปทางทิศเหนือ โดยบริเวณชุมชนและตัวเมืองเป็นที่รากลุ่มทำให้ในฤดูน้ำหลากจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี และเทศบาลได้เคยแก้ไขปัญหาโดยทำทางระบายน้ำผ่านที่เอกชน ซึ่งเดิมยังไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แต่ในปัจจุบันเอกชนได้ถมที่ดินปิดทางระบายน้ำ ซึ่งเทศบาลประสบปัญหาไม่สามารถที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งด้านทิศตะวันตกของถนนมิตรภาพได้ โดยคาดว่าในฤดูฝนปี 2547 จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกถนนมิตรภาพตัดกับถนนศรีจันทร์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวม 19 รายการ เป็นเงินจำนวน 73,600,000 บาท

10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะพยาบาลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร์)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการคณะพยาบาลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร์) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ พิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงศึกษาธิการเสนอตามรายงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ยุบรวม และปรับปรุงหน่วยงานภาควิชาในคณะพยาบาลศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวคือ เดิมคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 1 สำนักงานคณบดี และ 7 ภาควิชา ได้ยุบรวมภาควิชาทั้ง 7 ภาควิชา เรียกชื่อใหม่เป็นสายวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและ ประสิทธิภาพในการบริหาร และเปลี่ยนชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร์จากภาควิชา "เภสัชกรรมชุมชน" เป็น "เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร" เพื่อแสดงภารกิจ การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงและ เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบการ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาควิชาในสองคณะดังกล่าวแล้ว

11. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กำหนดให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางหลายฉบับในหลายเส้นทาง สามารถนำรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งในเส้นทางหนึ่ง ไปใช้ทำการขนส่ง อีกเส้นทางหนึ่งในลักษณะหมุนเวียนเป็นการชั่วคราวได้)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

กระทรวงคมนาคมเสนอว่าโดยที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งประจำทางหลายรายที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางหลายฉบับในหลายเส้นทาง ประสบปัญหา ในการนำรถมาให้บริการในแต่ละเส้นทาง เนื่องจากในบางฤดูกาลหรือบางช่วงเวลาจะมี ผู้โดยสารใช้บริการในบางเส้นทางเป็นจำนวนมากกว่าปกติ ทำให้รถที่ให้บริการเป็น ประจำอยู่ในเส้นทางนั้นไม่เพียงพอแก่การให้บริการในขณะที่เส้นทางอื่นซึ่งผู้ร ประกอบการขนส่งนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตมีปริมาณผู้โดยสารน้อยหรือว่างซึ่งเป็นการ สูญเสียในระบบการขนส่งด้วยรถโดยสาร สมควรกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งประจำ ทางดังกล่าวนำรถที่ได้รับอนุญาตในเส้นทางสายหนึ่งไปใช้ทำการขนส่งในอีกเส้นทาง หนึ่งซึ่งตนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในลักษณะหมุนเวียนเป็นการชั่วคราวได้โดยได้รับ อนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ในส่วนของการกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางหลายฉบับในหลายเส้นทาง สามารถนำรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งในเส้นทางหนึ่งไปใช้ทำการขนส่งในอีกเส้นทางหนึ่งในลักษณะหมุนเวียนเป็นการชั่วคราวได้ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่สมควรจะได้รับการพิจารณาต่อไป เนื่องจากจะสร้างความคล่องตัวและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่งที่จะสามารถจัดรถมาให้บริการได้อย่างเหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสาร

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้รถ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประกอบการขนส่งทำการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่ที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือเป็นการชั่วคราวจากนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย

กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหลายฉบับในหลายเส้นทาง อาจนำรถที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประกอบการขนส่งในเส้นทางหนึ่ง ไปใช้ทำการขนส่งในอีกเส้นทางหนึ่งที่ตนเป็นผู้ได้รับอนุญาตในลักษณะหมุนเวียนเป็นการชั่วคราวได้ โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด

12. เรื่อง มาตรการดูแลราคาสินค้าอุปโภคหลังการปรับเงินเดือนข้าราชการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการดูแลราคาสินค้าอุปโภคหลังการปรับเงินเดือนข้าราชการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

มาตรการในการกำกับดูแล

1. มาตรการจัดระบบการบริหารจัดการ

- 1) ตั้งศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า (Operation Room) ผนวกการค้าภายใน โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลราคาและสถานการณ์สินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 75 จังหวัด เป็นประจำทุกวันทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ในภาพรวมทั้งในประเทศ และในระดับจังหวัดได้ชัดเจนและรวดเร็วโดยถ้าราคาสินค้าในจังหวัดใดสูงขึ้นผิดปกติก็สามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้ทันที

- 2) จัดระดับความสำคัญของสินค้าและบริการเพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบดูแลราคา และเพื่อเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า)Early Warning) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Sensitive List (สินค้าที่มีปัญหาทางด้านปริมาณหรือราคา เช่น ปริมาณดิ่งตัว ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (Priority Watch List(สินค้าที่แนวโน้มจะมีปัญหาด้านปริมาณหรือราคาและ(Watch List (สินค้าที่มีสถานการณ์ปกติ)
- 3) จัดระบบการวัดผลกระทบต่อราคาสินค้าซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในต้นทุนการผลิตสินค้า เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าขนส่ง เป็นต้น โดยมีสูตรการคำนวณผลกระทบอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น กรณีมีการปรับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยรวม)FT) สูงขึ้นร้อยละ 4.84 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม -2547 จะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.0036 - 1.9414 โดยเม็ดพลาสติกได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และเคลซีมคาร์ไบด์ได้รับผลกระทบมากที่สุด
- 4) จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน)Call Center) โดย)1)ในส่วนกลางที่กรมการค้าภายในโทรศัพท์สายด่วน 1569 และ)2)ส่วนภูมิภาคจัดตั้งที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนตลอดจนการประสานแก้ไขปัญหา

2. มาตรการกฎหมาย

- 1) กำหนดรายการสินค้าและบริการควบคุมเพิ่มเติม จากที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน)21 รายการ (ตามความจำเป็นและตามสถานการณ์ของสินค้าแต่ละชนิดโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ที่ขณะนี้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น
- 2) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกักตุนสินค้าโดยกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่าย แจ้งปริมาณสถานที่เก็บ และห้ามการขนย้าย เพื่อให้ทราบปริมาณในการครอบครองสินค้า และการกระจายสินค้าอย่างเป็นธรรม
- 3) กำหนดมาตรการไม่ให้ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเกินสมควรโดยให้แจ้งการปรับราคาก่อนนำสินค้าออกจำหน่าย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาการกำหนดราคาจำหน่ายสูงสุดอัตราค่าใ้สูงสุดต่อหน่วยและการกำหนดส่วนเหลือการค้าในแต่ละช่วงการค้า เป็นต้น
- 4) เข้มงวดการให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตร โดยขณะนี้สินค้าที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำนวน 257 รายการหลัก ซึ่งสามารถจำแนกย่อยสินค้าได้อีกเป็นหมื่นชนิดเพื่อให้มีการเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค

3. มาตรการตรวจสอบ

- 1) ตรวจสอบพฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อป้องกันและปราบปรามการฉวยโอกาสทางการค้าทั้งด้านราคาและปริมาณ
- 2) ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมุ่งเน้นมากขึ้นในการตรวจสอบด้านหีบห่อโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพเช่น ก๊าซหุงต้ม ข้าวสารและน้ำตาลทรายรวมทั้งการตรวจสอบเครื่องชั่งตามตลาดสดซูปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าในแหล่งชุมชนต่าง ๆ
- 3) ตรวจสอบไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่ายสินค้าควบคุมเกินราคาที่กำหนด และการปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าควบคุม เป็นต้น

มาตรการสนับสนุนการดูแลผู้บริโภคมีดังนี้

- 1) การช่วยบรรเทาค่าครองชีพ โดยจัดให้มีโครงการธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น
- 2) การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคในการซื้อสินค้า โดยการจัดให้มีโครงการตลาดสดดีเด่นโครงการร้านค้าก๊าซหุงต้มคุณภาพดี และโครงการน้ำมันเต็มลิตร ซึ่งเป็นหลักประกันว่าผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อซื้อสินค้า หรือบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

13. เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจัดสรรและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน 12,300 ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้แล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยเงินอุดหนุนที่จะจัดสรรเพิ่มเติมให้กับ อปท. เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลัง และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการของท้องถิ่นในการจัดการภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนและภารกิจถ่ายโอนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ

1.แนวทางการจัดสรรและหลักการ มีดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปททุกแห่ง .

- 2) อปทต้องจัดทำโครงการตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัดโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และสภาท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานครให้จัดทำโครงการ(.กบจ) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลกรุงเทพมหานคร
- 3) เงินที่เหลือปลายปี ให้ อปทนำไปใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานตาม .ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัดในปีต่อไป โดยไม่ต้องส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน

2. หลักเกณฑ์การจัดสรร

- 1) การจัดสรรระหว่าง อปท ในเบื้องต้นแรกให้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด . จำนวน (.กบจ)750 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลังที่ กบจ .ศ.ได้รับในปีงบประมาณ พ .2547 ในสัดส่วนร้อยละ 6.69 ส่วนที่เหลือ จำนวน 11,550 ล้านบาทจัดสรรให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาตามจำนวนประชากร(.อบต)
- 2) การจัดสรรระหว่าง กบจจัดสรรตามจำนวนประชากร.

สำหรับแนวทางการจัดสรรตามข้อ 1. 2)กถ. เห็นควรให้แก้ไขเป็นให้ อปท. จัดทำโครงการตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัดตามแนวทางที่ กบจ. กำหนดโดยให้แจ้ง อปท. ทราบสำหรับกรุงเทพมหานครให้จัดทำโครงการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้ อปท. มีอิสระในการดำเนินงานและมีกรอบในการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด

14. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ)เสนอแล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.... .ศ.

อนุมัติให้ยกเลิกคณะทำงานด้านนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545

อนุมัติให้สภาวิจัยแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติดำเนินการปรับโครงสร้างภายในและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามระเบียบนี้

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ให้มีคณะกรรมการแห่งชาติคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัย" แห่งชาติประกอบด้วยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการที่นายกรัฐมนตรี" แต่งตั้งโดยมีเลขานุการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นเลขานุการ และกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ในสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ และงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนะแผนงานและงบประมาณ การวิจัยที่หน่วยงานของรัฐเสนอขอรวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายและ มาตรการการวิจัยของประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ให้สำนักงานว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ให้สำนักงานใช้กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติในการปฏิบัติงาน

ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์การ วิจัยของประเทศที่คณะกรรมการกำหนด

15. เรื่อง แผนงบประมาณการวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ ดังนี้

เพิ่มแผนงบประมาณการวิจัยเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548 ไว้ใน ยุทธศาสตร์ และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548

มอบให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ (.วช) .ศ.แผนงบประมาณการวิจัยเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ2548

มอบให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลการ (นายสุวิทย์คุณกิตติ)จัดทำแผน งบประมาณการวิจัย เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548

ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบในหลักการเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยกำหนดการจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในเบื้องต้นให้ดำเนินการรวม 10 แผน

รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์คุณกิตติ) เสนอว่า

จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น วช.ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผน .
งบประมาณการวิจัย ของประเทศในเชิงบูรณาการ ได้ดำเนินการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ พ .ศ.
2547 และได้พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยบูรณาการนำร่อง ปีงบประมาณ พ .ศ.
2547 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อทดลองบริหารงานแบบบูรณาการนำ
ร่องลักษณะใหม่

ต่อมา วช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ระยะปานกลาง
.ศ.พ)2548-2550) ขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบูรณาการและพัฒนาแผนงานและโครงการวิจัยร่วมกัน

วช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .17 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง
ยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548 ที่ให้มี
การจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการปีงบประมาณ พ .ศ.2548 ในเบื้องต้นให้
ดำเนินการรวม 10 แผน นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีแผนงบประมาณการวิจัยเชิง
บูรณาการ เพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อให้เกิดการวิจัยของประเทศในเชิงบูรณาการ และ
เป็นการนำยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ระยะปานกลาง .ศ.พ)
2548 - 2550) ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

16. เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล สรุปได้ดังนี้

1. สถานการณ์ผู้มีอิทธิพล

1.1 มีผู้มีอิทธิพลตามบัญชีของกระทรวงมหาดไทย ที่กระทำความผิด จำนวน
1,369 คน และแนวโน้มจะทำความผิดจำนวน 1,774 คน รวมทั้งสิ้น 3,143 คน

**1.2 มีผู้มีอิทธิพลตามบัญชีของคณะกรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ครั้งที่
1,2,3 (บัญชีของกระทรวงกลาโหม)** (จำนวน 46 จังหวัด มีแกนนำ 228 คน
เครือข่าย 672 คน รวม 900 คน แยกเป็น

- 1) ผู้มีอิทธิพลที่เป็นแกนนำและเครือข่ายระดับภาคและระดับชาติซึ่งเกินขีด
ความสามารถในการดำเนินการของจังหวัด โดยเป็นหน้าที่ของส่วนกลางจะ
เป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย แกนนำ 30 คน เครือข่าย 28 คน รวม 58
คน

2) ผู้มีอิทธิพลที่เป็นแกนนำและเครือข่าย ซึ่งอยู่ในขีดความสามารถในการดำเนินการของจังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดต่าง ๆ ปรับบัญชีรายชื่อของกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับบัญชีรายชื่อของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการจำแนกเป็นผู้กระทำความผิด และผู้มีแนวโน้มจะกระทำความผิด ประกอบด้วย แกนนำ 198 คน เครือข่าย 644 คน รวม 842 คน ซึ่งปรากฏผลการตรวจสอบพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีอิทธิพลที่กระทำความผิด จำนวน 37 คน
- (2) เป็นผู้มีอิทธิพลที่มีแนวโน้มจะกระทำความผิด จำนวน 200 คน
- (3) เป็นผู้ที่จังหวัดตรวจสอบแล้วไม่พบพฤติการณ์ ไม่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัด เสียชีวิต ไม่พบในฐานข้อมูลทำให้ไม่สามารถหาตัวบุคคลได้ และมีชื่อซ้ำกัน รวม 553 คน
- (4) อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลอีก จำนวน 52 คน

หมายเหตุ นอกจากบัญชีผู้มีอิทธิพลของกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 1,2,3 ดังกล่าวแล้ว ยังมีบัญชีผู้มีอิทธิพลของกระทรวงกลาโหมครั้งที่ 4 ที่มีแกนนำ 104 คน เครือข่าย 398 คน รวม 502 คน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งให้จังหวัดและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

2. ผลการดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่กระทำความผิด

2.1 ผลการดำเนินการตามบัญชีของกระทรวงมหาดไทย เป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 1,299 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 1,369 คน ที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิด เป็นผู้มีอิทธิพล และได้มีการจับกุมดำเนินคดีอาญา 1,104 คน ดำเนินการทางวินัย 2 คน และจำหน่ายคดีเนื่องจากพ้นวิสัยในการดำเนินการ 44 คน จำนวน 1,150 คน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 84.00

อนึ่ง คณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบกำกับดูแลการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ได้มีมติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้มีอิทธิพลตามบัญชีรายชื่อเป้าหมายที่ได้ออกหมายจับตามฐานความผิดแล้วยังไม่สามารถจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประมวลผลและดำเนินการเชิงนโยบายให้มีการระดมกำลังกวาดล้างอย่างเฉียบขาดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมและส่งข้อมูลบุคคลดังกล่าว จำนวน 52 จังหวัด 164 คน ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการแล้ว

2.2 ผลการดำเนินการตามบัญชีของกระทรวงกลาโหม ผู้มีอิทธิพลที่เป็นผู้กระทำความผิดและอยู่ในขีดความสามารถของจังหวัดตามข้อ 2) (2) จำนวน 37

คน เป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 29 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 8 คน ได้มีการดำเนินการจับกุมดำเนินคดีอาญา 30 คน ดำเนินการทางวินัย คน และเจ้าหน้าที่ - คดีเนื่องจากพันวิสัยการดำเนินการ 2 คน รวมความก้าวหน้า 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.49

3. ผลการดำเนินการกับผู้ที่มีอิทธิพลที่มีแนวโน้มจะกระทำความผิด

3.1 ผลการดำเนินการตามบัญชีของกระทรวงมหาดไทย เป็นบุคคลทั่วไป 1,615 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 159 คน รวมทั้งสิ้น 1,774 คน ได้เลิกพฤติกรรม 1,239 คน พันวิสัยในการดำเนินการ 21 คน รวมความก้าวหน้า 1,260 คน คิดเป็นร้อยละ 71.03

3.2 ผลการดำเนินการตามบัญชีของกระทรวงกลาโหม ผู้มีแนวโน้มจะกระทำความผิดตามข้อ 2) (2) รวม 200 คน เป็นบุคคลทั่วไป 102 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 98 คน ได้เลิกพฤติกรรม 25 คน พันวิสัยในการดำเนินการ 5 คน รวมความก้าวหน้า 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00

17. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ธุรกิจเอกชนจ้างงานนักเรียน นักศึกษา นอกเวลาเรียน

คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ธุรกิจเอกชนจ้างงานนักเรียน นักศึกษา นอกเวลาเรียน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

โดยข้อเท็จจริง นายจ้างจะรับนักเรียนนักศึกษา เข้าทำงานนอกเวลา/าเรียนในฐานะผู้รับการฝึกงาน เพราะว่าถ้านักเรียนนักศึกษามีสถานะเป็นลูกจ้าง นายจ้างมีภาระ/.ศ.ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ2541 หลายประการ เช่น การจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกรณีว่างงาน เป็นต้น

เมื่อนายจ้างรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในฐานะผู้รับการฝึกงาน จึงต้องปฏิบัติ/.ศ.ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ2545 ซึ่งเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ .ศ.2537

ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ให้แรงจูงใจธุรกิจเอกชนเพื่อสนับสนุนการฝึกการสอนงานด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นายจ้างด้วยการให้นายจ้างสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกการสอนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ร้อยละ 150 ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่)298) พ .ศ.2539 ซึ่งยังอิงอยู่กับกฎหมายเดิม คือ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 กระทรวงการคลัง จึงกำลังดำเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเอกชนได้รับแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมียผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีผลใช้บังคับ คือตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2546 เป็นต้นไป

18. เรื่อง รายงานผลการตรึงราคาน้ำมันตามนโยบายของรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานรายงานผลการตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงวันที่ 10 มกราคม - วันที่ 8 มีนาคม 2547 ดังนี้

ในช่วงแรก วันที่)10 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2547) ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2547 ทำให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 และดีเซลหมุนเร็วที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับ 19.88, 19.21 และ 15.62 บาท ลิตร ตามลำดับ สูงกว่าราคาขายปลีกที่รัฐตรึงไว้/2.89, 3.02 และ 1.03 บาท ลิตร ตามลำดับ จำนวนเงินขาดเชยรวม/104.7 ล้านบาทวัน โดยแยก/เป็นเงินขาดเชยน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 และดีเซลหมุนเร็ว ประมาณ 22.9, 35.5 และ 46.3 ล้านบาทวัน ตามลำดับ/

ช่วงราคาอยู่ในระดับต่ำ วันที่)6 - 12 กุมภาพันธ์ 2547) ราคาน้ำมันตลาดโลกได้อ่อนตัวลงในช่วงระยะสั้น ๆ โดยราคาน้ำมันเบนซิน 95 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ (ลดลงต่ำกว่าระดับราคาขายปลีกที่รัฐตรึงไว้ประมาณ 0.11 บาทลิตร ราคาขาย/ปลีกของน้ำมันเบนซินออกเทน95 และ 91 ที่ควรจะเป็นลดลงมาอยู่ในระดับ 16.88 และ 16.19 บาทลิตร ตามลำดับ ส่วนราคาขายปลีกของดีเซลหมุนเร็วที่/ควรจะเป็นอยู่ในระดับ14.90 บาท ลิตร โดยในส่วนของน้ำมันเบนซินออกเทน/95 และ 91 เริ่มมีเงินไหลเข้ากองทุนน้ำมันฯ ประมาณ 0.90 และ 0.03 ล้านบาทวัน /ตามลำดับ สำหรับดีเซลหมุนเร็วยังคงจ่ายชดเชยประมาณ14.04 ล้านบาทวัน /กองทุนน้ำมันฯ จ่ายชดเชยสุทธิ13.10 ล้านบาทวัน/

ช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ วันที่) ปัจจุบัน -8 มีนาคม 2547) ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 และดีเซลหมุนเร็ว ที่ควรจะเป็นปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาขายปลีก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2547 อยู่ในระดับ 18.91, 18.22 และ 15.31 บาทลิตร /ตามลำดับ สูงกว่าราคาขายปลีกที่รัฐตรึงไว้ประมาณ 1.92, 2.03 และ 0.72 บาท/ลิตร ตามลำดับ จำนวนเงินขาดเชยรวม71.32 ล้านบาทวัน โดยแยกเป็นเงิน/ชดเชยน้ำมันเบนซินออกเทน95, 91 และดีเซลหมุนเร็ว ประมาณ 15.21, 23.88 และ 71.32 ล้านบาทวัน ตามลำดับ/

ตั้งแต่รัฐบาลตรึงราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2547 จนถึง 8 มีนาคม 2547 รวม 59 วัน มีจำนวนเงินขาดเชยสะสมทั้งสิ้น 3,292 ล้านบาท แยกเป็นเงินขาดเชยน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 และดีเซลหมุนเร็ว ประมาณ 547, 893, และ 1,852 ล้านบาท ตามลำดับ

19. เรื่อง การตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคเพื่อการแก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐมนตรีรับทราบการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคเพื่อการแก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรงครอบคลุมพื้นที่ อย่างกว้างขวางโดยทั่วไปนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภคขาดแคลนโดยการใช้ น้ำบาดาลในพื้นที่ที่สามารถเจาะบ่อบาดาลได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และบ่อบาดาลที่เจาะไว้แล้วยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ำประปาให้กับประชาชนได้ต่อไป

ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถออกดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในทันที ทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมทั้งสองจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคขึ้น ทั้งในเขตพื้นที่และในส่วนกลาง โดยผู้ที่ประสบความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตจังหวัดที่เกิดภาวะภัยแล้ง หรือแจ้งผ่านศูนย์ดังกล่าวได้โดยตรง

20. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

การเบิกจ่ายเงินในภาพรวม

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 419,095 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.77 ของวงเงินงบประมาณ)1,028,000 ล้านบาทสูงกว่า (

ผลการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ร้อยละ 6.20 (40.77 - 34.57) ทั้งนี้ หากไม่รวมงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ)16,500 ล้านบาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว (1,517 ล้านบาท จะทำให้มีการเบิกจ่ายเงินจำนวน 417,578 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.28 ของวงเงินงบประมาณ)1,011,500 ล้านบาท(

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ

ผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ ปรากฏว่ามี (ลงทุน/ประจำ) การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ385,545 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.34 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ)832,003 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน (33,550 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.12 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน)195,997 ล้านบาท(

การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่ง

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่ง มีจำนวน 20,838 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.31 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนในกลุ่มนี้)136,149 ล้านบาทซึ่ง (หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำสุด3 อันดับแรก ได้แก่ เมืองพัทยา การรถไฟแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 0.000.17 และ 0.91 ตามลำดับ

21. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างระบบการวิจัยของประเทศ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างระบบการวิจัยของประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์คุณกิตติ) เสนอแล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบในหลักการและมอบรอง นายกรัฐมนตรี ร่วมกับ (นายจาตุรนต์ฉายแสง) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ฯให้เหมาะสมเพื่อแยกแยะบทบาทของหน่วยงานในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนในการวิจัย และในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยให้ชัดเจน รวมทั้งให้ความเห็นของ คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้

1.1 งบประมาณด้านการวิจัย ตามร่างระเบียบฯ ควรจะครอบคลุมไปถึงเงินนอกงบประมาณด้วยหรือไม่

1.2 การส่งเสริมการสนับสนุนงานวิจัย ควรให้ความสำคัญต่องานวิจัยประยุกต์ และงานวิจัยพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการมีศาสตรา (นายสุวิทย์ คุณกิตติ)จารย์ ชัยอนันต์ สมุทวณิช นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายเดชบุณนาค นายสมพงษ์ วัฒนาภา และนายไพฑูริย์ ปันเปี่ยมราษฎร์ เป็นกรรมการ โดยมี นายจรัสพันธ์ อรรถจินดา เลขาธิการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (ชั่วคราว) เพื่อทำหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ จนกว่าจะมีการจัดตั้ง องค์การมหาชน ตามข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว โดยให้เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มี อัตรากำลังไม่เกิน 30 คน เป็นการภายใน โดยอาศัยงบประมาณ กฎ ระเบียบ และ เจ้าหน้าที่ของ วช.ทั้งนี้ อาจยืมตัวบุคคล .ลากรจากหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติงานด้วยก็ได้

ยกเลิกคณะทำงานด้านนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลการจัดตั้งองค์การ (นายสุวิทย์คุณกิตติ) มหาชนใหม่ 2 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน พร้อมทั้งเป็นผู้กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นชั่วคราวตาม ข้อ 3

วช. รายงานว่า คณะทำงานนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ซึ่งเป็น คณะทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 ได้มีการประชุมพิจารณา ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ (การพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 โดยได้มีมติมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ชัยอนันต์สมุทวณิช เป็นประธานคณะทำงานเพื่อบูรณาการองค์การในระบบ การวิจัยของประเทศ พิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศที่ เหมาะสม โดยนำผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

- 1) โครงการปรับโครงสร้างระบบการวิจัยของประเทศที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ มอบหมายให้ สกว.รับไปดำเนินการวิจัย .
- 2) โครงการวิจัยตามนโยบายเร่งด่วน การจัดทำโครงสร้างภารกิจของสภาวิจัย แห่งชาติ และ วช.ของนายโกวิท กังสนันท์ .

และ 3) ยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ระยะปานกลาง .ศ.พ)2548 - 2550) โดยมีข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในระบบการวิจัยของประเทศ ดังนี้

ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ จำนวนไม่เกิน 11 คน เพื่อทำหน้าที่ดูแลกำกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และกำกับงบประมาณการวิจัยของประเทศทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาการขาดบูรณาการการวิจัยและการขาดความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาวิจัยกับยุทธศาสตร์ของชาติ ตลอดจนการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ให้มีสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ เป็นองค์กรจัดตั้งใหม่ มีลักษณะเป็นองค์การมหาชนที่มีขนาดเล็ก ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ โดยแยกส่วนมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการวิจัยของ วชเดิม ผูกกับผู้เชี่ยวชาญด้าน ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ

วชอีกส่วนหนึ่ง เปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน . การวิจัยที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์การวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และองค์กรอื่น ๆ ทำ (.และ สวรส .สวทช) หน้าที่ในการสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้และบริหารและดำเนินการวิจัยเฉพาะทาง

22. เรื่อง อนุมัติงบประมาณปี 2547 งบกลาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณปี 2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 61,433,914 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และ 30 ธันวาคม 2546 คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบกลับกรองความถูกต้องและเหมาะสมของโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก ดังนี้

การประชุมครั้งที่ 17/2546 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 มีจังหวัดขอรับการสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 6 จังหวัด 224 โครงการ วงเงิน 93,461,036 บาท ที่ประชุม

ได้มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4 จังหวัด 124 โครงการ
วงเงิน 13,492,370 บาท

การประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 มีจังหวัดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จำนวน 10 จังหวัด 481 โครงการ วงเงิน 217,750,310 บาท ที่
ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณแก่จังหวัด จำนวน 13 จังหวัด
259 โครงการ วงเงิน 44,941,544 บาท

ให้ความเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ
คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 3,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้ง
สภาพความเป็นอยู่และจิตใจ และโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็น
โครงการที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ได้ โดยได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง และพิจารณาความ
เหมาะสมจากคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในคณะกรรมการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติแล้ว

23. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ ประชาชน (Government Contact Center : GCC) ครั้งที่ 2/2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้

การจัดตั้ง Sub Call Center ให้ตั้งได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น และมีลักษณะงาน
เป็นงานเฉพาะกิจให้เชื่อมโยงกับ Call Center ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลข 1111 ด้วย ทั้งนี้ การจัดตั้ง Sub Call
Center ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ขอความร่วมมือกระทรวงต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดรวบรวมข้อมูลและส่งให้บริษัท ทศท คอร์
ปอเรชั่น จำกัด ตามที่ได้ประสานงานไว้แล้ว (ทศท คอร์ปอเรชั่น .บมจ) (มหาชน)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานว่

บมจทศท คอร์ปอเรชั่น ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูล .
) ภาครัฐเพื่อประชาชนGovernment Contact Center : GCC) ครั้งที่ 2/2547

และได้เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547

บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น ขอรับนโยบายและขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง . เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

2.1 นโยบายการจัดตั้ง Sub Call Center ของบางส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น ได้ประสานงานเพื่อขอข้อมูลจาก . กระทรวงต่าง ๆ พบว่าบางกระทรวงมีแผนจัดตั้ง Call Center แบบครบวงจร (Integrated Contact center) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลภายในกระทรวงและให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลกระทรวง ซึ่งโดยหลักการแล้วประชาชนควรใช้บริการสอบถามข้อมูลของทุก ๆ หน่วยงานได้จาก GCC ยกเว้นกรณีที่มีรายละเอียดจำเป็นเฉพาะด้าน GCC จะโอนสายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการจัดตั้ง Sub Call Center ควรมีเฉพาะหน่วยงานที่มีความจำเป็นเท่านั้น โดย บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น ได้ . ชี้แจงให้กระทรวงนั้น ๆ นำเสนอหารือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป

2.2 ขอความร่วมมือกระทรวงต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดรวบรวมข้อมูล และส่งให้ บมจ . ทศท คอร์ปอเรชั่น ตามที่ได้ประสานงานไว้แล้ว เพื่อให้การบริการข้อมูลแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2547 ซึ่งจากการประสานงานกับกระทรวงและส่วนงานต่าง ๆ แล้วทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า การให้ข้อมูลของบางกระทรวงต้องได้รับความเห็นชอบในระดับกรมก่อนจึงจะสามารถนำเสนอให้ บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น . ได้ ซึ่ง บมจ.ได้ขยายระยะเวลาในการนำเสนอข้อมูลเป็นภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2547 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กระทรวง และส่วนงานต่าง ๆ ยังไม่สามารถนำเสนอข้อมูลให้ บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น . ได้ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2547

24. เรื่อง งบประมาณการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานผลการพิจารณาของสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินงานของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย จำนวนเงิน 104,957,500 บาท

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานฯ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2546 สำนักงบประมาณได้แจ้งผลการพิจารณาว่า การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ดังกล่าว จะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำ และเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ของโลก และวงเงินที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในระยะเวลา 7 เดือน (มีนาคม - กันยายน 2547) เป็นจำนวนเงิน 104,957,500 บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศรองรับไว้แล้ว

25. เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ในปี 2541 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2547 เท่ากับ 107.7 สำหรับเดือนมกราคม 2547 เท่ากับ 106.9

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2547 เมื่อเทียบกับ เดือนมกราคม 2547 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 เดือนกุมภาพันธ์ 2546 สูงขึ้นร้อยละ 2.2 เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ -2547 เทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2546 สูงขึ้นร้อยละ 1.7

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2547 เทียบกับเดือนมกราคม 2547 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 0.6 ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าที่สำคัญ ดังนี้

3.1 สินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.6

สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ **เนื้อสุกร** ความต้องการเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนการบริโภคไก่ **ปลาและสัตว์น้ำ** ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาจะละเม็ดดำ กุ้งนาง กุ้งกุลาดำ ปลาหมึก และ หอยแครง ความต้องการบริโภคยังมีอย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนเนื้อไก่ **ผักสด** ได้แก่ ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ผักกาดขาว มะเขือเจ้าพระยา ถั่วฝักยาว แตงกวา มะนาวและบวบ ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด

น้อยผลไม้ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ผลผลิตใกล้เคียงหมตรุ่น ปริมาณเข้าสู่ตลาดลดลงเครื่องประกอบอาหาร ได้แก่ มะพร้าวขูด

สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ไข่สด ความต้องการบริโภคยังมีน้อยแม้จะมีการรณรงค์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การซื้อขายมีไม่มากไข่ไก่ ความต้องการบริโภคยังมีน้อย

3.2 สินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4

สินค้าและบริการสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่

ค่ากระแสไฟฟ้า จากการที่คณะกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ให้ปรับค่าเอฟที (FT) สำหรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2547 เพิ่มขึ้นอีกหน่วยละ 12.16 สตางค์

ค่าโดยสารสาธารณะ จากการที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปรับอัตราค่าโดยสารรถประจำทางธรรมดา สูงขึ้นจาก (แดง - รถครีม) 3.50 บาท เป็น 4.00 บาท ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2547

สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุรา ตามภาวะการแข่งขันซึ่งค่อนข้างสูงของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ สบู่และแชมพู มีการแข่งขันสูง

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศปี 2547 (คำนวณจากรายการสินค้าและบริการ 235 รายการคือดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินค้า (กลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงานจำนวน 91 รายการ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2547 เท่ากับ 104.6 เมื่อเทียบกับ เดือนมกราคม 2547 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2546 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ -2547 เทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2546 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

26. เรื่อง ผลการประเมินคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2547 สรุปได้ดังนี้

เรื่องที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของไทย (cluster)

รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานผลักดันเครือข่ายวิสาหกิจ

มอบหมายให้ สศช.เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนทางและระบบการทำงาน เพื่อพัฒนา . เครือข่ายวิสาหกิจในภาพรวม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในการ สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในระดับปฏิบัติ และมีผู้แทนเข้าร่วมทำงาน กับภาคเอกชนในสาขาต่างๆ

มอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจทั้ง 9 เครือข่ายวิสาหกิจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อภาครัฐจะได้ช่วย ผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

เรื่องที่ 2 การจัดการประชุมนานาชาติประจำปี 2547 (International Conference)

เห็นชอบการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง Competitiveness: Challenges and Opportunities for Asian Countries ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรม อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร โดยให้ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างเหมาจัดงาน ในกรอบวงเงิน 25 ล้านบาท โดยจัดสรรงบประมาณ จากแผนงานพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (1,000 ล้านบาท) พร้อมทั้งให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

เรื่องที่ 3 การขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ

เห็นชอบแผนการดำเนินงาน 4 ด้าน ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตและความเห็นของคณะกรรมการไปประกอบการ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1) ให้ สศช.รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูล .) ต้นทุนโลจิสติกส์ และสัดส่วนมูลค่าเพิ่มจากโลจิสติกส์(Contribution) ที่มีต่อ มูลค่าผลผลิตรวม)GDP) ของประเทศ 2) ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับผิดชอบ ด้านข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า 3) ให้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย รับผิดชอบด้านข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม

ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล 1) เห็นชอบแผนงานสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลของ หน่วยงานต่างๆ ระยะ 3 ปี ในกรอบวงเงิน 1,250 ล้านบาท โดยเร่งรัดการ

ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในปีแรกและปีที่สองไปพร้อมกัน 2) ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการในช่วงของการพัฒนาระบบ และรับไปพิจารณารูปแบบกลไกการบริหารระบบอย่างถาวรต่อไป

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1) ให้กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปร (สนข) ะสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการในระยะเร่งด่วน เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป 2) ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางการเจรจาต่อรอง เรื่องอัตราค่าระวางเรือกับสายการเดินเรือต่างประเทศ เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเกิดความ เป็นธรรมแก่ผู้ส่งสินค้าทางเรือของประเทศไทยมากขึ้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องหาการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ประเมินความต้องการบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และจัดทำแผนการสร้างบุคลากรให้ได้ตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนดไว้

เรื่องที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย

เห็นชอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางของโลก ทางด้านผลิตภัณฑ์ยางพารา (World Center of Rubber Products) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งเกิดและความเห็นของคณะกรรมการไปประกอบการพิจารณา ดำเนินการ ดังนี้

ให้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางล้อ โดยให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสนับสนุนให้มีการจัดงานแสดงผลผลิตภัณฑ์ยางล้อระดับภูมิภาคเอเชียขึ้นในประเทศ (Tire Expo) โดยให้สถาบันยานยนต์เป็นเจ้าภาพหลัก

ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาการร่วมมือและประสานงานด้านการตลาดกับหน่วยงานด้านการส่งออกของมาเลเซียและสมาคมถุงมือยางอาเซียน และจัดตั้งโรงงานทดสอบและห้องทดสอบผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้น โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมถุงมือยางไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ให้มีการพัฒนาโครงการ Latex Biotechnology เป็นโครงการระดับชาติ โดยมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวทชสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ .สกว .

เร่งสร้างนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมยางให้เพิ่มขึ้น โดยมอบหมายให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการต่อไป (นายชัยอนันต์ สมุทวณิช)

การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางธรรมชาติทดแทน โดยมอบหมายให้
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดทำรายละเอียดแผนงานการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ
ให้เพิ่มขึ้น โดยเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการทบทวนโครงสร้างการยางแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางให้เป็นไปในทิศทาง
ที่กำหนด

มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศ เร่งรัดและติดตามเรื่อง
FAA ที่สหรัฐอเมริกาได้ให้สิทธิประเทศไทยในการผลิตยางล้อเครื่องบิน โดยมี-
การรับรองคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป

27. เรื่อง โครงการคอมพิวเตอร์ ICT เพื่อน้องเล็ก

คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ICT เพื่อน้องเล็กตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

อนุมัติให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
สามารถซื้อคอมพิวเตอร์ในโครงการคอมพิวเตอร์ ICT เพื่อน้องเล็กได้โดยวิธีกรณี
พิเศษ

ยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ .ศ.2535 ข้อ 123 (1) เพื่อให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ สามารถ
แลกเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการดังกล่าว
ได้

อนุมัติให้ ทกนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้แลกเปลี่ยนตามโครงการดังกล่าวไปบริจาคให้กับ .
โรงเรียนได้

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้นทุนต่ำสามารถพัฒนาและขยายได้อย่างยั่งยืนนั้น
ทก.ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องโดย

ได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายโครงการ ซึ่งผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวได้สร้างให้เกิดกระแสการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มเยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในปี พ.ศ. 2547 ทก. ได้จัดทำ"โครงการคอมพิวเตอร์ ICT เพื่อน้องเล็ก" โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาสและลดช่องว่างของการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ทก.ได้ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย และบริษัทในกลุ่มสมาคมฯจำนวน 18 บริษัท จัดให้มีการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะในราคาพิเศษ โดยผู้ซื้อสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วไม่เกิน 5 ปีไปแลกซื้อในโครงการได้และ ทก.จะนำเครื่องที่ใช้แล้วดังกล่าวไปบริจาคให้กับโรงเรียนโดยมีเป้าหมายที่จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในชนบทจำนวน 4,500 โรงเรียนๆ ละ22 เครื่อง (จำนวน 99,000 เครื่อง)

28. เรื่อง มาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบข้อเสนอการปรับค่าตอบแทนภาครัฐสำหรับข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการโดยไม่รวมข้าราชการตุลาการและอัยการ

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ พ.... .ศ.

เห็นชอบบัญชีเทียบอันดับและขั้นระดับและชั้น ระดับและชั้น จากบัญชีอัตราเงินเดือนที่ใช้ในปัจจุบันเข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พและศ.

มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปดำเนินการออกระเบียบเพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษและพิจารณาช่วยเหลือการครองชีพของข้าราชการบำนาญในอัตราร้อยละ 3 เช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ

ทั้งนี้ ในส่วนของข้าราชการระดับ 1 - 7 ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2547 คนละ 2 ขั้น ด้วย

มาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐที่มีสาระสำคัญ คือ

1. มาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐประกอบด้วยการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและการให้ค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้

1.1 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ

1.1.1 วัตถุประสงค์เพื่อชดเชยอำนาจซื้อของข้าราชการที่ลดลงจากการที่ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างปี พ .ศ.2537 - 2546 และเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการในระดับปฏิบัติการ โดยไม่รวมข้าราชการตุลาการและอัยการซึ่งได้ปรับเพิ่มในอัตราที่สูงไปแล้วตั้งแต่ พ .ศ.2543 และ พ .ศ.2544

1.1.2 แนวทางการปรับอัตราเงินเดือน

- 1) ปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 เท่ากัน ทุกอัตราตามร่างพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ โดยให้มีผลบังคับใช้ศ.1 เมษายน 2547 และให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับเงินช่วยเหลือการครองชีพให้แก่ข้าราชการบำนาญในอัตราเดียวกันด้วย
- 2) ให้ใช้บัญชีใหม่หลังการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในรอบตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547 แล้ว ตามบัญชีเทียบอันดับและขั้น ระดับและขั้นระดับและขั้นจากบัญชีอัตราเงินเดือนที่ใช้ในปัจจุบันเข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนฯ
- 3) ให้กระทรวงการคลังออกระเบียบโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ.2545 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 1 - 7 ที่ได้รับเงินเดือนในอัตราขั้นสูงสุดของอันดับและขั้นก่อนสูงสุดของอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ได้รับเพิ่มอีกประมาณร้อยละ 4 และร้อยละ 2 ตามลำดับ ทั้งนี้ให้องค์การกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทอื่นออกระเบียบในลักษณะเดียวกันสำหรับข้าราชการในอันดับ ระดับ หรือขั้นที่เทียบได้และได้รับเงินเดือนในลักษณะดังกล่าว

การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตามแนวทางและวิธีการดังกล่าวจะใช้เงินงบประมาณ 11,000 ล้านบาท (ครึ่งปี)

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ

1.2.1 วัตถุประสงค์สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับข้าราชการกลุ่มที่มีผลกระทบสูงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานราชการโดยไม่สร้างภาระบำเหน็จบำนาญ

1.2.2 แนวทาง กำหนดให้มีค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการผู้มีผลกระทบ
สูงต่อประสิทธิภาพงานราชการ 3 ประเภท

1.2.3 วิธีการ ให้กระทรวงการคลังออกระเบียบโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 10
ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ .ศ.2545เพื่อกำหนด
ค่าตอบแทนพิเศษ ตามแนวทางข้อ 1.2.2

ร่างพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พมีสาระสำคัญ คือศ.
ปรับอัตราเงินเดือนและกำหนดให้มีบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการ เพื่อใช้
แทนบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
พ .ศ.2538 เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันโดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ
3 เท่ากันทุกอัตรา และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

29. เรื่อง การกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุง ค่าตอบแทนของข้าราชการ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทาง รายละเอียดของการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการ กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่
สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้พิจารณา
เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการแล้วเห็นว่า การปรับโครงสร้างระบบ
ค่าตอบแทนของข้าราชการทั้งระบบอย่างเต็มรูปแบบยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ ทำให้
ไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที ก.พ.ร. จึงเห็นสมควรกำหนดเป้าหมาย มาตรการ
และแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการในระยะเฉพาะหน้า ดังนี้

1. เป้าหมาย

มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมกับ
การครองชีพสามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเวลาทุ่มเทให้กับงานราชการอย่างเต็มที่

2. มาตรการ ในการปรับค่าตอบแทนของข้าราชการควรใช้มาตรการ ดังนี้

2.1 ใช้มาตรการระยะสั้นโดยปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ข้าราชการทุกประเภทซึ่งมี
บัญชีอัตราเงินแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ .ศ.
2536และลูกจ้างส่วนราชการ ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการอัยการ

2.2 ไม่เป็นภาระผูกพันในระยะยาวแก่รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหาร
ค่าตอบแทนในอนาคตได้อย่างคล่องตัว

2.3 จัดค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการในหลายรูปแบบทั้งที่เป็นส่วนเพิ่มของอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนตามข้อตกลงว่าด้วยผลงานหรือค่ารับรองการปฏิบัติราชการเงินเพิ่มประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลสำหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3. แนวทาง

ปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ การปรับเงินเดือนของข้าราชการ และการให้ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือนของข้าราชการ โดยวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการปรับปรุงค่าตอบแทนดังกล่าวประมาณ 33,140 ล้านบาทต่อปี (ครึ่งปีแรกประมาณ 16,570 ล้านบาท) กล่าวคือ การปรับเงินเดือนของข้าราชการ 22,000 ล้านบาทต่อปี การให้ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือนของข้าราชการ 11,140 ล้านบาทต่อปี

4. รายละเอียดของการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการ

4.1 ส่วนที่ 1 ปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการทุกระดับในอัตราร้อยละ 3 ของอัตราเงินที่ได้รับอยู่และปรับเงินเดือนให้อีก 2 ขั้น สำหรับข้าราชการระดับ 1-7

4.2 ส่วนที่ 2 การให้ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือนของข้าราชการ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 กำหนดค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มพิเศษตามลักษณะของการปฏิบัติงาน ซึ่งมีปัจจัยตัวแปร 5 ประการ คือ 1) การขาดแคลนของวิชาชีพ 2) การเสี่ยงภัย ตรากตรำ ไม่น่าอภิรมย์ 3) พื้นที่พิเศษ 4) ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากภารกิจประจำ สำหรับกรณีดังกล่าวนี้สามารถดำเนินการได้โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี และให้กระทรวงการคลังออกเป็นระเบียบให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษได้ 5) การดำรงตำแหน่งประเภทบริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและอื่น ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ผู้บริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารทั้งผู้บริหารระดับสูง (ระดับ) 9-10-11) และผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ) 8) ของทุกหน่วยงานให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มอีก 1 เท่าตัว

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป ผู้ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มอีก 1 เท่าตัว

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และ 8ว ทุกคนให้ได้รับเงินเพิ่มคนละ 3,500 บาท

ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มอาจกำหนดให้มีเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานประกอบด้วยก็ได้

ประเภทที่ 2 กำหนดค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มพิเศษ ตามผลงานซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน

- 1) กำหนดเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้บริหารระดับสูง ระดับ)10-11) ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรับเข้าสู่ระบบใหม่โดยผู้บริหารต้องทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานหรือคำรับรองการปฏิบัติราชการและต้องได้รับการประเมินผลงาน ถ้าไม่ผ่านการประเมินผลงานตามเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด อาจต้องถูกปรับเปลี่ยนให้ไปดำรงตำแหน่งอื่นเช่น อัตรากำลังทดแทน และงดจ่ายเงินเพิ่มดังกล่าวการให้เงินเพิ่มกับผู้บริหารดังกล่าวนี้ ได้กำหนดโดยยึดราคาของตำแหน่งเป็นสำคัญ คือ นำเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ได้รับไปหักออกจากราคาของตำแหน่ง และอาจแปรผันไปตามระดับของผลงาน
- 2) กำหนดเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้บริหารระดับรองลงไปของหน่วยงานนำร่องหรือกลุ่มทำทนาย โดยกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งแบบตายตัว การจ่ายเงินเพิ่มดังกล่าวให้นำเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ได้รับ ไปหักออกก่อน และอาจแปรผันไปตามระดับของผลงาน

ประเภทที่ 3 กำหนดเงินรางวัลให้แก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง

5. กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน

5.1 ส่วนที่ 1 การปรับเงินเดือนข้าราชการ สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

5.2 ส่วนที่ 2 การให้ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ

ประเภทที่ 1 จ่ายรายเดือนตั้งแต่ เดือนเมษายน 2547 เป็นต้นไป

ประเภทที่ 2 เหม่าจ่ายราย 6 เดือนตามผลการประเมิน โดยจ่ายครั้งแรก สำหรับผลงานในช่วงเมษายน 2547 - กันยายน 2547

ประเภทที่ 3 เหม่าจ่ายปลายปีตามผลงาน

30. เรื่อง โครงการและงบประมาณลงทุนประจำปี 2547 เพิ่มเติม สำหรับ โครงการจัดการรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน 112 คัน และรถจักร 7 คัน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการจัดการรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน 112 คัน และรถจักร 7 คัน วงเงินงบประมาณรวม 903.460 ล้านบาท โดยให้ รฟท. กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการกู้เงินเงื่อนไข พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินตลอดจนการค้ำประกันเงินกู้ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) (การรถไฟแห่งประเทศไทย) (รฟท.) เสนอ

กระทรวงคมนาคมรายงานว่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2545 ผู้แทนรัฐบาลไทยและอินโดนีเซียได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยวิธีระบบหักบัญชี (Account Trade) โดยฝ่ายไทยจะจัดซื้อเครื่องปั้นปีกลึงรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าและวัสดุผลิตปุ๋ย จากประเทศอินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยจะจำหน่ายข้าวไทยให้กับประเทศอินโดนีเซีย

รฟท. มีแผนการจัดการรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าระยะแรก จำนวน 112 คัน และรถจักร 7 คัน วงเงินงบประมาณ 903.460 ล้านบาท (รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า) 273.460 ล้านบาท รถจักร 630 ล้านบาท เพื่อการรองรับปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นในเส้นทาง () สายตะวันออก Inland Container Depo : ICD ลาดกระบัง (ท่าเรือแหลมฉบัง - ได้ก่อสร้างทางคู่ช่วง . อาทิตย์ ประกอบกับขณะนี้ รฟท. โดยเฉพาะช่วงวันศุกร์ จะเชิงเทราแล้วเสร็จ ทำให้สามารถเดินขบวนรถสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก - หัวหมาก 24 ขบวนต่อวัน ใช้รถจักร) 5 คัน รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 299 คัน เป็น (34 ขบวนต่อวัน และกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่สายจะเชิงเทรา แหลมฉบัง - ศรีราชา - ระยะทาง) 70 กม. ซึ่งจะทำให้เดินขบวนรถได้มากขึ้นและการก่อสร้าง (. ICD แห่งที่ 2 ที่ลาดกระบัง จะมีผลให้ รฟท. สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสูงสุดเพิ่มจากปี . ละ 400,000 TEU (Twenty foot Equivalent Unit : TEU) ในปัจจุบันเป็นปีละ 1.2 ล้าน TEU รวมทั้งก่อสร้างย่านเพื่อกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard) ในภูมิภาค เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้าจากลักษณะเหมาคัน (Car Load) มาเป็นลักษณะ Unit Train หรือ Block Train จึงได้แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาต่อไป

กระทรวงพาณิชย์แจ้งให้ รฟท. ทราบว่า นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการ . ดังกล่าว ในข้อ 2 แล้ว มีบัญชาให้ รฟท. เสร็จจากอินโดนีเซีย เพื่อทำสัญญาซื้อขายรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน 396 คัน ให้ต่อราคาและประเด็นด้านเทคนิคของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับภารกิจของ รฟท. . โดยให้มีหลักการเป็นการค้าแบบหักบัญชีหรือการค้าแลกเปลี่ยนซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน

จากบันทึกข้อตกลงในข้อ 1 และแผนของ รฟท. ในข้อ . 2 รฟท. ได้ดำเนินการเจรจา . จัดซื้อรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าจากบริษัท PT Industri Kereta Api (PTINKA)

ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการจัดซื้อรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าครั้งนี้เป็นการเจรจาซื้อ โดยตรงกับบริษัท PTINKA ไม่มีการประกวดราคาแข่งขันโดยในส่วนของ การ จัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าจำนวน 112 คันจะใช้วิธีการค้าแบบหักบัญชีกับบริษัท PTINKA ซึ่งฝ่ายไทยจะชำระค่าสินค้าให้อินโดนีเซียด้วยข้าวไทยจำนวนเท่า สินค้าทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงข้างต้น และได้เจรจาต่อรองราคาในประเทศเทคนิคกับบริษัท PTINKA เกี่ยวกับโบกี้บรรทุกตู้สินค้าจนได้ข้อยุติเรื่องราคาที่คันละ 53,000 USD.

คณะกรรมการ รฟท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่.1/2547 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 เห็นชอบโครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้านี้จำนวน 112 คัน และรถ จักร 7 คัน วงเงินงบประมาณ 903.460 ล้านบาท โดย รฟทกู้เงินเพื่อใช้จ่าย . โครงการ

รฟทได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเห็นว่า วิธีการค้าแบบหักบัญชีมีความ เป็นไปได้สูงเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวม และกระทรวงพาณิชย์ยินดี ให้ความร่วมมือสนับสนุนการหาแหล่งเงินกู้ให้กับ รฟทอีกทางหนึ่งด้วย แต่ . ไม่มีแหล่งเงินที่จะรองรับค่าใช้จ่าย จะต้องขอกู้เงินเพื่อเป็น .เนื่องจากรฟท ค่าใช้จ่ายโครงการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ผลตอบแทนการลงทุน)Internal Rate of Return : IRR) ร้อยละ 29.3 มูลค่าสุทธิ ปัจจุบัน)Net Present Value : NPV) เมื่อคิดที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 จะมีค่า 941 ล้านบาท โครงการ)25 ปี แต่โครงการระยะที่ (2 จะมีผลตอบแทนการลงทุน)IRR) ร้อยละ 7.0 มูลค่าสุทธิปัจจุบัน)NPV)จะมีค่า -141ล้านบาท แสดงว่า โครงการระยะแรกมีผลตอบแทนที่ดีมาก รฟทจะมีกำไรจากการลงทุนนี้ .

คคเสนอ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ .พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ รฟท . เพื่อลดภาระการขาดทุน รวมทั้ง .เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ รฟท สนับสนุนการพัฒนากระบวนการขนส่งด้วยระบบรางตามนโยบายรัฐบาล

31. เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจจับ ความเร็ว โดยวิธีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546

รับทราบการดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจจับความเร็ว และให้ศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนได้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจจับความเร็ว โดยวิธีพิเศษ สรุปได้ดังนี้

เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 836 เครื่อง มีผู้เสนอเอกสาร 3 ราย คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ตามเงื่อนไขประกาศ และข้อหาหรือของกรมบัญชีกลางแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอเอกสาร ผิดเงื่อนไขประกาศ (หลักประกันซอง) 2 ราย คือ เสนอหลักประกันซองไม่ครอบคลุมถึงระยะเวลาในราคา ซึ่งเป็นสาระสำคัญ จะต้องเริ่มนับวันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2547 ซึ่งเป็นวันประมูลด้วยระบบ e-Auction และจะครบกำหนดยื่นราคา 90 วัน ตามเงื่อนไขในประกาศ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2547 แต่ผู้เสนอเอกสาร 2 รายดังกล่าว กำหนดยื่นราคาถึงวันที่ 2 และ 3 มิถุนายน 2547 ตามลำดับ จึงถือว่าการยื่นราคาไม่ครบ 90 วัน ตามประกาศและผ่านการ (พิจารณาเพียง 1 ราย คณะกรรมการจึงมีมติให้ยกเลิกการประมูลซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เนื่องจากทำให้ไม่มีการแข่งขันราคา และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ที่กำหนดไว้จำนวนผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย

เครื่องตรวจจับความเร็ว (Speed gun) จำนวน 350 ชุด มีผู้เข้าเสนอเอกสาร 2 ราย ผ่านการคัดเลือก 2 ราย คณะกรรมการฯ พิจารณาตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 21 มกราคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์จัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ข้อ 5.4 แล้วเห็นควรยกเลิกการประมูล เพราะมีผู้เข้าประมูลเพียง 2 ราย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับข้อ 2.6.1 อีกทั้งไม่มีเหตุผลในการที่จะดำเนินการต่อไปเนื่องจากเห็นว่ามี การสมยอมราคากัน จะทำให้ทางราชการเสียหาย และได้สงวนสิทธิการยกเลิกไว้ใน การประกาศการประมูล กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกต่ำกว่า 3 ราย ไว้แล้ว

จากการดำเนินการปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัยตามข้อ 1. และ 2. ที่จะประมูลซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจจับความเร็ว (Speed gun) ต่อไปได้ โดยฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน จะยกเลิกการประมูล และประกาศประมูลใหม่ ซึ่งจะเกิดความล่าช้าเสียหายต่อทางราชการ เนื่องจากระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย จะต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 40 วัน ไม่รวมระยะเวลาส่งมอบ ทำให้ไม่สามารถจะให้มีการส่งมอบ เครื่องมือได้ทันในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2547 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางของประชาชนในวันหยุดเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน มีนโยบาย ที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตาม

มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจะลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้ผลมากที่สุด

32. เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้สถานะตามกฎหมายแก่คนญวนอพยพ

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้สถานะตามกฎหมายแก่คนญวนอพยพ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 อนุมัติในหลักการให้สัญชาติไทยแก่บุตรหลานญวนอพยพที่เกิดในประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2540 อนุมัติในหลักการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง โดยชอบด้วยกฎหมายแก่คนญวนอพยพรุ่นบิดามารดาที่มีได้เกิดในประเทศไทย ดังนี้

นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อปี 2535 ปัจจุบันมีคนญวนอพยพที่ยื่นคำร้องขอสถานะตามกฎหมายและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 25,133 คน แยกเป็น อนุมัติให้มีสัญชาติไทย จำนวน 23,161 คน และ อนุมัติให้เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1,972 คน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ยื่นคำร้องขอสถานะตามกฎหมายไว้ อีกจำนวน 4,635 คำร้อง แยกเป็นขอมีสัญชาติไทย จำนวน 3,315 คำร้อง และ ขอมีสถานะต่างด้าวฯ จำนวน 1,320 คำร้องซึ่งคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 เห็นชอบให้ส่งคำร้องเหล่านี้ให้จังหวัดที่มีผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 13 จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์ด้านยาเสพติดและอาชญากรรม ก่อนนำผลดังกล่าวเข้าพิจารณาคณะกรรมการฯ ต่อไป

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนาม ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบตามข้อตกลงของที่ประชุมย่อยกลุ่มการเมืองและความมั่นคง ที่ว่า ไทยจะพิจารณาให้สัญชาติแก่ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งยังคงค้างอยู่จำนวนประมาณ 3,000 คน ภายในปี 2547 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งกำชับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้ว

สำหรับคนญวนที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้มีสัญชาติไทย จำนวน 43 คน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 นั้น กระทรวงมหาดไทยจะได้ร่วมกับจังหวัดที่บุคคลดังกล่าวมีภูมิลำเนา จัดพิธีมอบหลักฐานแสดงความเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และปฏิญาณตนเพื่อสำนึกในความเป็นไทยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธงชาติไทย ในวันที่ 12

มีนาคม 2547 ณ หอประชุมสถาบันราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี (นายประมวล รุจนเสรี)

33. เรื่อง รายงานผลการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย - ท่านาแล้ง (สปป.ลาว)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง
ทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย - ท่านาแล้ง (สปป.ลาว)ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546
เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือแก่ สปป.ลาว ในการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ระยะทาง 35 กิโลเมตร ในวงเงิน 185
ล้านบาท โดยแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 2 ส่วน คือ การให้ความช่วยเหลือแบบให้
เปล่าร้อยละ 30 และเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนร้อยละ 70 ของงบประมาณในการก่อสร้าง
ทั้งสิ้น

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

ให้ความเห็นชอบวงเงินประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 185
ล้านบาท เป็น 197 ล้านบาท

อนุมัติร่างสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
หนองคายท่านาแล้ง-

อนุมัติให้กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในร่าง
สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถลงนามได้โดยมีต้องขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง หากว่าสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฉบับนี้มีการ
แก้ไขแต่มีใช้สาระสำคัญ

ให้ความเห็นชอบให้มีการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย ลาว อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่.สปป-
20-22 มีนาคม 2547 โดยขอให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เตรียมการพิธีการ
ในการลงนามดังกล่าว

34. เรื่อง คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติลาวขอสนับสนุนด้านการเงิน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือในการตกแต่งอาคารสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Committee : MRCS) ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อความสัมพันธ์อันดีทั้งสองประเทศและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกำชับความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการสานต่อ หรือริเริ่มความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกด้าน

35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษา ไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) ประจำปี 2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) ประจำปี 2547 จำนวน 8 คน ได้แก่ อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย อธิบดีกรมวิเทศสหการ ผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ผู้แทนสำนักงาน กพ. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และให้คณะกรรมการฝ่าย ไทยดำเนินการจัดตั้งคณะที่ปรึกษา Advisory Board อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายไทยในการกำหนด แนวทางให้ความร่วมมือกับฝ่ายสหรัฐฯ ภายใต้มูลนิธิฟูลไบรท์ รวมทั้งขอรับการสนับสนุน ที่จำเป็นในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายไทย

36. เรื่อง โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคคล (PISCES)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความตั้งใจร่วมกันระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับ โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคคล ซึ่งนำระบบคอมพิวเตอร์มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการ เดินทางของบุคคลผ่าน-เข้าออกราชอาณาจักร โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบ กับรายชื่อบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศและหรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าจะเป็น ผู้ก่อการร้าย โดยฝ่ายสหรัฐฯ มีแผนนำเสนอโครงการในรูปแบบนี้กับ 60 ประเทศทั่วโลก โดยสหรัฐฯ จะเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบดังกล่าวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ทั่วประเทศ สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลบุคคลที่ผ่านเข้าออกราชอาณาจักรนั้น ฝ่าย ไทยจะเป็นผู้ดูแล และหากฝ่ายสหรัฐฯ ประสงค์จะรับทราบข้อมูลเรื่องใด ก็จะต้องร้องขอ ผ่านรัฐบาลไทย

37. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) สศช. จำนวน 5 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.พ. ได้รับคำขอประเมินพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

นายปณิธาน ยามวินิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 10 ชช ตั้งแต่วันที่ (7 มกราคม 2547

นายสมบัติ ชูตินันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 10 ชช ตั้งแต่วันที่ (24 พฤศจิกายน 2546

นายสรนันท วงศ์วิทย์กัจจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 10 ชช ตั้งแต่วันที่ (30 ตุลาคม 2546

นางจุฑามาศ บาระมีชัย ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 10 ชช ตั้งแต่วันที่ (19 พฤศจิกายน 2546

นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 10 ชช ตั้งแต่วันที่ (9 มกราคม 2547

สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการทั้ง 5 รายดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

2. รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอให้แต่งตั้งนายสมนึกพิมลเสถียรที่ปรึกษานักงบประมาณซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมควรย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแทนนายเชาว์อรรถมานะ ที่ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 เพราะได้รับเลือกจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะได้ดำเนินการต่อไป

3. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 8 ราย โดยมีนายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นางชวณพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายชัยเกษม นิตสิรินายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์นางสาวสุภา ปิยะจิตตินายฉัตรชัยวีระเมธีกุลนายรังสินสืบแสงพลตำรวจโท เฉลิมเดชชมพูททั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

4. ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงยุติธรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1)นายพิษณุโรจน์พลับรู่การ 2)นางสวณาสุวรรณจุฑะ 3) นายสมบุญประสพเนตร 4) นายวิสัยฤกษ์วันสำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการทั้ง 4 ราย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

5. ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 สำนักงาน ก.พ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ให้แต่งตั้ง นางสาวดีเวชศิลป์ ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 9 ชข.) ส่วนกลาง สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชข.) ส่วนราชการเดิม ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

6. ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 กระทรวงยุติธรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้แต่งตั้ง นางรัศมีวิศทเวทย์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นักบริหาร 9 บส.) สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชข.) สำนักงาน ป.ป.ส. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2547 สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)

